
รายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ครัง้ท่ี 1/2560 

ของ 

       บริษทั ดีคอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่27 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งไอยรา ตกึชา้ง อาคารบ ีชัน้ 25

ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค ประธานกรรมการบรษิทัฯ  

กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารท่ีเขา้รว่มประชมุ

2. คุณพสิมยั บุณยเกยีรติ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

3. คุณวทิวสั พรกุล กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

4. คุณธนิต   ชรนิทรส์าร กรรมการอสิระ,ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด  

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  

5. คณุวนัชยั ตนัตกุิล กรรมการอสิระ,กรรมการสรรหาและกาํหนด  

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

6. คุณชนะ โตวนั    กรรมการและกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

7. ดร.ธนยั ชรนิทรส์าร กรรมการ 

8. คุณนิรุธ อนิทรทา่ฉาง กรรมการ 

9. คณุจรีเดช วริชัชยั    กรรมการ 

10. ดร.กวนิ     วรกาญจนา รองกรรมการผูจ้ดัการ สายวศิวกรรม 

เร่ิมการประชุม   เวลา 13.00 น. 

การประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1 ประจําปี 2560 ของ บรษิทั ดคีอนโปรดกัส ์จํากดั (มหาชน) มผีูถ้อื

หุน้มาประชมุดว้ยตนเอง จาํนวน 61 ราย คดิเป็นจาํนวนหุน้ 1,566,647,738 หุน้ และมกีารมอบฉนัทะ จาํนวน 25 ราย คดิเป็น

จํานวนหุน้ 1,046,356,717 หุน้ รวมทัง้สิน้ 86 ราย คดิเป็นจํานวนหุน้ 2,613,004,541 หุน้ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 54.92 ของ

จํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เป็นจํานวนเงนิ 474,823,229.70 บาท อนัเป็นครบองค์

ประชุมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ 

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนายอนุชา สุธาทพิารกัษ์ ผู้สอบบญัชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบรษิัทสอบบญัชี ด ีไอ เอ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั มาเพือ่ตอบขอ้สงสยัเกีย่วกบังบการเงนิของบรษิทัฯ  

ในการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงเพื่อความโปร่งใส บรษิทัฯ ไดเ้ชญิผูถ้อืหุน้รายย่อยเป็นกรรมการใน

การตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบรษิทัจะแสดงคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุ้นทุกวาระที่มกีารลงมติให้ผูถ้ือหุ้นทราบผลทนัท ีซึ่ง

วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัฯ ขอชีแ้จงขัน้ตอนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงัน้ี 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จาํกัด  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตกึช้าง อาคารบี ชัน้ 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 



1. การออกเสยีงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงทีเ่จา้หน้าทีไ่ดจ้ดัเตรยีมใหข้ณะลงทะเบยีน

ก่อนการประชมุ ซึง่ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่าจํานวนหุน้ทีถ่อือยู่ โดยถอืว่า 1 หุน้ ม ี1 เสยีง สาํหรบัผูร้บัมอบฉันทะ 

ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ วา่เหน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละวาระการประชุม บรษิทั

ฯ จะถอืตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่มสีทิธิอ์อกเสยีงในทีป่ระชมุอกี 

2. เมือ่จบการชีแ้จงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชมุแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถ้อืหุน้

และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ โดยผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคดิเหน็ใหย้กมอืขึน้ พรอ้มแจง้ชื่อ – นามสกุล 

ก่อนแสดงความคดิเหน็ หากไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใด มคีวามเหน็แตกต่างจากคณะกรรมการ คอื ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง 

ประธานฯ จะผา่นไปพจิารณาเรือ่งในวาระถดัไป โดยถอืวา่ผูถ้อืหุน้มมีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็ดว้ย หรอือนุมตัติามทีค่ณะกรรมการ

นําเสนอในวาระนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะแสดงผลคะแนนใหร้บัทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่หน็ดว้ย ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ หรอืตอ้งการงดออกเสยีงใน

วาระใด ขอให้ผู้ถอืหุ้นท่านนัน้ยกมอืขึน้ เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุน้ ในกรณีน้ี ให้ผูถ้ือหุ้นซึ่งไม่เหน็ดว้ย หรอื

ตอ้งการงดออกเสยีง สง่บตัรลงคะแนนเสยีงเฉพาะวาระทีพ่จิารณานัน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ นํามาลงคะแนนเสยีงและ

แจง้ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ 

4. ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ บรษิทัฯ จะเชญิกรรมการผูถ้กูเสนอ

ชื่อแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการออกนอกหอ้งประชุมก่อน และบรษิทัฯ จะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ภายหลงัจากผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ในคราวเดยีวกนั 

5. ผูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่ขา้ใจวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หน้าทีซ่ึง่จะคอย

อาํนวยความสะดวก และอธบิายใหเ้ขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีบรษิทัฯ จะใหม้กีารบนัทกึภาพการประชุมเป็นคลปิ

ไฟลเ์ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพือ่ใหบ้รกิารผูถ้อืหุน้ทีส่นใจ และไมม่โีอกาสเขา้ร่วมประชมุ  

วาระท่ี 1 ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ แจง้ท่ีประชมุทราบ 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี ครัง้ที ่1/2560 ทัง้น้ีวาระการประชุมมี

ทัง้สิน้ 11 วาระ ในตามทีบ่รษิัทฯ ไดป้ระชาสมัพนัธผ์่านเวป็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระ

การชุม และการแต่งตัง้กรรมการทีจ่ะเขา้มาแทนกรรมการทีต่้องออกวาระ ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระเพิม่เตมิและไม่มี

การเสนอชือ่กรรมการเพิม่เตมิเพือ่คดัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ  

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 

    ซ่ึงประชุมเมือ่วนัท่ี 28 เมษายน 2559 

นายนิรุธ อนิทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ กล่าวว่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัทํารายงานการประชุมใหญ่

สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2559 และไดเ้ผยแพร่ทางเวป็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมทัง้ไดนํ้าส่งรายงานให้

กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนันับตัง้แต่วนัประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ปรากฏว่าไม่มผีู้ใดคดัค้าน หรอืขอแก้ไข ดงั

ปรากฎในสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ

ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 จงึเหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 



มติ ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 

2,613,004,541 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย และผูง้ดออกเสยีง 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ในรอบปี 2559 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบรหิารกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่วว้างใจบรษิทั โดยกล่าวว่าภาพรวม

ของเศรษฐกจิไทยมทีัง้ขึน้และลงสลบักนั บรษิทัฯ ก่อตัง้ในปี 2539 และโรงงานเสรจ็ในปี 2540 ในปี 2540 เป็นปีทีเ่ศรษฐกจิ

เริม่ลงตัง้แต่ปี 2538 ช่วงตน้ปี 2540 เป็นชว่งทีเ่ศรษฐกจิไม่ด ีทางบรษิทัฯ ตอ้งมกีารปรบัตวัอย่างมาก ทัง้ค่าดอกเบีย้ ค่าเสื่อม 

สนิคา้ของเราเป็นทีต่้องการสาํหรบัผูก่้อสรา้งบา้นจดัสรร คอนโดมเินียมขนาดเลก็ ในช่วงปี 2540 ผลติขายเพยีง 20% ของ

กําลงัการผลติเท่านัน้ เน่ืองจากไม่มีโครงการบ้านจดัสรรขึน้เลย หลงัจากนัน้ 5 ปี เศรษฐกจิกจ็ะเริม่ดขีึ้นเรื่อยๆ จงึได้นํา            

บรษิทัฯ เขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปี 2547 และเศรษฐกจิกเ็ริ่มชะลอตวั และปรบัตวัดขีึน้อกีครัง้ในปี 2552 ปีนัน้บรษิทัฯ มกีาํไร 

36 ลา้นบาท แต่มคี่าเสือ่มโรงงานมวลเบา เป็นโรงงานทีบ่รษิทัฯ ทาํแลว้ขาดทุน แต่ยงัคงดาํเนินกจิการอยูเ่น่ืองจากขาดทุนแต่

ไม่เกนิค่าเสื่อม จงึทําให้ปี 2552 มกีําไรเพยีง 5 ล้านบาท และปี 2557 ถงึ ปี 2558 เป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิด ีมโีครงการบา้น

จดัสรร คอนโดมเินียม ขึน้หลายโครงการจงึทําใหม้อุีปทานมากเกนิ เพราะฉะนัน้ตัง้แต่ปี 2558 บรษิทัฯ เริ่มปรบัตวัเตรยีม

ความพรอ้มรบัมอืกบัเศรษฐกจิทีเ่ป็นช่วงขาลง ส่วนทางภาครฐัไดส้่งเสรมิโครงการต่างๆ ขึน้มากมาย ในปี 2558 บรษิทัฯ มี

กําไร 176 ลา้นบาท และในปี 2559 บรษิทัฯ ประมาณการกําไรลดตํ่าลงไป 20% เหลอืกําไรประมาณ 140 ลา้นบาท และยงั

มองภาพว่าผลกําไรจะลดลงเรื่อยๆ แต่ปรากฏว่าผลกําไรในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มผีลกําไรดเีกนิทีค่าดการณ์ไว ้คอืมกีําไรถึง 

161 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากสนิทรพัยท์ีท่าํโรงงานมวลเบาถกูตดัคา่เสือ่มดอ้ยค่า 14 ลา้นบาท และบรษิทัฯ รบังานโครงการหน่ึง 

ซึ่งประสบปญัหายงัไม่สามารถเรยีกเกบ็เงินได้ ทางผู้ตรวจสอบบญัชีได้ให้สํารองหน้ีสงสยัจะสูญ ทัง้น้ีทางบรษิัทฯ จะได้

ดําเนินการฟ้องร้องต่อไป หากชนะคดีก็จะคิดเป็นกําไรบวกกลบัทนัที จึงทําให้ปี 2559 มีกําไร 138 ล้านบาท ตามที่ได้

ประมาณการไว ้

ในปีที่ผ่านมานักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ที่มาเยี่ยมบริษัทฯ หลายท่านสอบถามว่า บริษัทฯ จะมี

ความกา้วหน้าอยา่งไร จะเพิม่ยอดขายไดก้ี%่ จะมกีาํไรเพิม่ขึน้กี%่ และจะมโีครงการอะไรใหม่ ตอนน้ีทางบรษิทัฯ มอีตัราหน้ี

ต่อผูถ้อืหุน้น้อยมาก พรอ้มทีจ่ะลงทุน แต่การลงทุนไปนัน้ไม่ใช่เรื่องง่ายทีจ่ะทําแลว้ไดก้ําไร ในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้ทําการ

เพิม่ทุน มผีูถ้อืหุน้ไม่พอใจว่าทําไมบรษิทัฯ ไม่กูเ้งนิธนาคาร หรอืใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิอื่น วนัน้ีขอแจง้ใหท้ราบว่าบรษิทัฯ 

ตดัสนิใจถูกต้องแล้ว เน่ืองจากบรษิัทฯ ได้สร้างงานในอนาคตเพื่อรบัรู้รายได้ในปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเราได้เริ่มทําตึกสูง

คอนโดมเินียม  

สัดส่วนรายได้ในปี 2558 ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ลดลงมาก เน่ืองจากปี 2557 เราขายโครงการ

คอนโดมเินียมให้กบับริษัทหน่ึงไปทัง้โครงการ ช่วงนัน้ทางธนาคารจะให้สนิเชื่ออย่างระมดัระวงั ในปี 2558 ถึง ปี 2559 

บรษิทัฯ ยงัมโีครงการบา้นเดยีวทีล่ําลูกกา โครงการแฟคตอรีแ่ลนด ์และโครงการบา้นเดีย่วทีร่าชพฤกษ์ และขณะน้ีกําลงัขึน้

โครงการคอนโดมิเนียมที่ไทรม้า เพราะฉะนัน้ใน 2 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการในปี 2558 มีผลประกอบการด้าน

อสงัหาริมทรัพย์เพียง 9.33% ส่วนที่เหลือเป็นส่วนวสัดุก่อสร้างที่ทํารายได้ให้กบับริษัทฯ และในปี 2559 ที่ผ่านด้าน

อสงัหารมิทรพัยม์ผีลประกอบการเพยีง 7.86% เทา่นัน้  

ในสดัส่วนรายได้ของวสัดุก่อสร้างในปี 2559 ประกอบด้วยแผ่นพื้น 52.8% บรษิัทฯ ทําแผ่นพื้นสาํหรบั

บา้นพกัอาศยั โครงการจดัสรรบา้นเดีย่ว บา้นสองชัน้ คอนโดมเินียม 8 ชัน้ ซึง่บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายแผ่นพืน้สงูสดุใน

ประเทศ ซึง่ปจัจุบนัมโีครงการผลติและจําหน่ายแผ่นพืน้ทุกภาค สนิค้าที่ทํากําไรรองลงมาคอืเสาเขม็ เป็นเสาเขม็สําหรบั



บา้นพกัอาศยั   สนิคา้ต่อไปคอืบลอ็กมวลเบาสเีทา ซึง่ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัมากนกัแต่จะเหมาะสาํหรบัผูท้ีร่กัสขุภาพ หรอืผูท้ีท่าํคโีม 

หรอืเป็นภมูแิพ ้หากผูป้ว่ยอยูใ่นบา้นทีม่เีชือ้รา จะมโีอกาสตดิเชือ้ค่อนขา้งสงู ซึง่ตอนน้ีค่าเสื่อมเครื่องจกัรมวลเบาไดถู้กตดัไป

แลว้ ต่อไปจงึมโีอกาสทีจ่ะทาํกาํไรได ้สนิคา้ต่อไปคอื รัว้ เดมิบรษิทัฯ ผลติสง่ใหก้บับรษิทัหน่ึง และต่อมาไดผ้ลติรัว้ของบรษิทัฯ 

เองดว้ยในอกีรปูแบบหน่ึง  

แผนงานในอนาคต มนีักลงทุนหลายท่านสอบถามว่าทําไมบรษิัทฯ ยงัไม่มกีารลงทุนเพิม่เติม เน่ืองจาก

บรษิัทฯ ได้เพิม่ทุนไปแลว้ บรษิัทฯ ไดนํ้าเงนิมาใช้ในการก่อสร้างคอนโดมเินียมที่ไทรม้า เน่ืองจากต้องก่อสร้างตกึใหเ้สรจ็ 

หากเรากูเ้งนิจากธนาคาร ทางธนาคารจะมเีงื่อนไขคอื จะต้องมยีอด Pre-Sale 40%  วนัน้ี ไดด้ําเนินการก่อสรา้งจนถงึชัน้ที ่

33 แลว้ มทีัง้หมด 38 ชัน้ และยอดขายเพยีง 10% หากเราไมม่เีงนิทีเ่พิม่ทนุมาโครงการอาจจะตอ้งหยุด เน่ืองจากไม่สามารถ

กูเ้งนิธนาคารได ้ แต่อยา่งไรคอนโดมเินียมเราสรา้งอยูก่ลางสถานีรถไฟฟ้า ซึง่เป็นทรพัยากรทีจ่าํกดั บรษิทัฯ จงึมคีวามมัน่ใจ

วา่หลงัจากทีร่ถไฟฟ้าสายสมีว่งไดม้กีารเชือ่มต่อกบัสายอืน่ๆ จะทาํใหม้ยีอดขายเพิม่ขึน้ได ้ประกอบกบัช่วงทีเ่ศรษฐกจิเป็นขา

ขึน้  

คอนโดมเินียมโครงการดีคอนไพร์ม - แพรกษา นัน้ ปจัจุบนักําลงัออกแบบโครงการ โดยได้ทําการขอ

อนุญาตสะพานเรยีบรอ้ยแลว้ จะมยีอดขายโครงการประมาณ 1,400 ลา้นบาท กําไร 255 ลา้นบาท ราคาขายตํ่าสุด 50,000 

บาทต่อตารางเมตร ราคาขายสงูสดุ 78,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาขายเฉลีย่ 67,000 บาทต่อตารางเมตร 

คอนโดมเินียมโครงการดคีอนไพรม์ - ไทรมา้ จะเริม่รบัรูร้ายไดใ้นปลายปี 2561 หรอืตน้ปี 2562 จะมรีายได ้

1,620 ลา้นบาท กาํไร 280 ลา้นบาท ราคาขายตํ่าสดุ 63,700 บาทต่อตารางเมตร ราคาขายสงูสดุ 90,000 บาทต่อตารางเมตร 

และราคาขายเฉลีย่ 76,500 บาทต่อตารางเมตร ขณะน้ีดาํเนินการก่อสรา้งไป 60% และมยีอดจอง 11.2%  

โครงการในอนาคต ผนังสําเรจ็รูป ใช้สําหรบัตกึสงู ปจัจุบนัเป็นเทคโนโลยใีหม่ มผีู้ประกอบการผลติแลว้

ประมาณ 3 ราย และมปีรมิาณการใชง้านจํานวนมาก ทางบรษิัทฯ จงึพจิารณาร่วมลงทุนกบัผู้ทีนํ่าเทคโนโลยตีวัน้ีมา มกีาร

เจาะรทูาํใหผ้นงัมน้ํีาหนกัเบา ยกไปตดิตัง้ง่ายและรวดเรว็ ไม่ตอ้งก่อฉาบ โดยจะลงทุน           5 ลา้นบาท เพือ่ทดลองทาํผนงั

สาํเรจ็รูป โดยบรษิัทฯ ให้เช่าสถานที่ในการทดลองการผลติ หลงัจากทําประสบความสําเรจ็จงึจะย้ายมาตัง้โรงงานบรเิวณ

ปทุมธานีเพื่อลดค่าขนสง่ บรษิทัฯ ถอืหุน้ 40% จะมกีาํลงัการผลติ 600 ตารางเมตรต่อวนั ประมาณการยอดขาย 70 ลา้นบาท

ต่อปี และประมาณกาํไร 14 ลา้นบาทต่อปี 

การปนัผลของบรษิทัฯ ไดป้นัผลตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้นแบบ 56-1 คอืปนัผล 25% ของกําไรในปี 2559 

ทีผ่่านมาในช่วงเศรษฐกจิขาขึน้นัน้ บรษิัทฯ ได้ปนัผลเกอืบ 100% แต่ช่วงน้ีมคีวามจําเป็นต้องระมดัระวงัตวัสูง และจะต้อง

สรา้งตกึใหแ้ลว้เสรจ็ ทางคณะกรรมการจงึพจิารณาเรือ่งการปนัผลแลว้วา่ขึน้อยูก่บัความจาํเป็นในการใชเ้งนิ ซึง่ไมค่วรกูเ้งนิใน

ช่วงเวลาน้ี 

นายสทุนิ  ไหลอุดมสนิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าทางบรษิทัฯ จะประมาณรายไดใ้นปี 2560 ถงึ ปี 2561 อย่างไร 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบรหิารกล่าวว่าในปี 2560 น้ี ประมาณการกาํไร 120 ลา้นบาท โดย

ทัง้น้ีประมาณการตามสภาวะเศรษฐกจิในปจัจบุนั 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัชี 

นายนิรธุ  อนิทรทา่ฉาง กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯกล่าวว่างบการเงนิประจําปี 2559 ของบรษิทัฯ ทัง้

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 2 ผูส้อบบญัช ีไดท้ําการตรวจสอบบญัชแีละออกรายงานของผูส้อบบญัช ีแบบไม่มเีงื่อนไข ซึ่ง



เอกสารแนบ 1 

พอที่จะสรุปสาระสาํคญัของงบการเงนิประจําปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 รวมทัง้การวเิคราะหแ์ละคําอธบิายของฝ่าย

จดัการไดด้งัน้ี 

ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีาํไรสทุธริวมทัง้สิน้ 138.10 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 เป็นจํานวน

เงิน 38.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.60 ทัง้น้ี เน่ืองจากในปี 2559 มีการตัง้สํารองด้อยค่าทรพัย์สนิที่ไม่ได้ใช้ในการ

ดาํเนินงานเป็นจาํนวนเงนิ 14.57 ลา้นบาท และมกีารตัง้สาํรองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูเป็นจาํนวนเงนิ 7.50 ลา้นบาท ในปี 2559 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.03 บาทต่อหุน้ 

ในปี 2559 ยอดรายไดร้วมลดลง 139.22 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12.1 แบ่งเป็นส่วนงานธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง

ลดลง 111.32 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.70 เกดิจากปรมิาณการขายลดลงรอ้ยละ 7 และราคาขายเฉลีย่ลดลงรอ้ยละ 4 และ

สว่นงานธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์ยีอดรายไดร้วมลดลง 27.90 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26 เน่ืองจากในปลายปี 2558 มกีารขาย

ทีด่นิเปล่าทีย่งัไมม่แีผนพฒันาไดเ้ป็นจาํนวนเงนิประมาณ 23 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ยงัคงสามารถรกัษาอตัรากําไรขัน้ต้นของส่วนงานวสัดุก่อสรา้งไดใ้กลเ้คยีงกบัปีทีผ่่าน

มาคอืรอ้ยละ 37.6 โดยในปี 2558 มอีตัรากาํไรขัน้ตน้อยู่ทีร่อ้ยละ 38.0 สาํหรบัอตัรากําไรขัน้ต้นของส่วนงานอสงัหารมิทรพัย์

นัน้ ในปี 2559 เทา่กบัรอ้ยละ 41.4 ซึง่เป็นอตัราทีใ่กลเ้คยีงกบัปี 2558 คอืรอ้ยละ 42.9 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย บรหิาร และตน้ทนุทางการเงนิ ของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็นจํานวนเงนิ 26.32 

ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายทีล่ดลง และเน่ืองจากในปี 2559 ไมม่ยีอดหน้ีเงนิกูย้มืธนาคาร 

สาํหรบัฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 นัน้ บรษิทัฯและบรษิัท

ย่อย ยงัคงมฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง มสีนิทรพัยร์วมทัง้สนิ 2,140.90 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2558 เท่ากบั 798.53 ลา้น

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 59.5 มหีน้ีสนิรวมเท่ากบั 272.28 ลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 เป็นจํานวนเงนิ 134.08 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 33 และมสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,868.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ปี 2558 จาํนวน 932.61 ลา้นบาท 

ปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 5.86 เท่า มอีตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็

เทา่กบั 2.70 เทา่ ระยะเวลาการเกบ็หน้ีเฉลีย่อยูท่ ี ่41 วนั และระยะเวลาการชาํระหน้ีเฉลีย่อยู่ที ่76 วนั และมอีตัราสว่นหน้ีสนิ

ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 0.15 เทา่ 

งบการเงนิสาํหรบังวดบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  ตามทีป่รากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 นัน้ 

ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ซึง่เป็นงบการเงนิทีไ่ดจ้ดัทําขึน้อย่างถูกต้องตามทีค่วรในสาระสาํคญั  มกีาร

เปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสมเพยีงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และได้ผ่านการพจิารณาสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแลว้  คณะกรรมการบรษิทัฯจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมตังิบการเงนิดงักล่าว 

0000000000000000000000000000000000000



มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจาํปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 พรอ้มทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ี

ดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 2,646,766,260 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย และผูง้ดออกเสยีง 

22,200 หุน้ 

หมายเหตุ:  มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิม่ 26 ราย คดิเป็นจาํนวน 33,783,919 หุน้

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2559 

นายนิรธุ  อนิทรทา่ฉาง  กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ กล่าวว่าบรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวม โดยคํานึงถงึปจัจยัภาวะเศรษฐกจิ ฐานะทางการเงนิและแผนการลงทุน

ในอนาคตดว้ย  

สาํหรบัผลการดําเนินงานปี 2559 นัน้ บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยมกีําไรสุทธริวม 138.14 ล้านบาท คดิเป็น

กําไรต่อหุน้เท่ากบั 2.91 สตางคต่์อหุน้ โดยคํานวณจากหุน้ทีอ่อกและชําระแลว้ ณ วนัที ่24 มนีาคม 2559 ซึง่เป็นวนั XD มี

จาํนวนรวม 4,748,232,297 หุน้ 

เน่ืองจากในปี 2560 บรษิทัฯ มแีผนงานทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิทนุในการก่อสรา้งคอนโดมเินียมของบรษิทัย่อยแห่ง

หน่ึง ซึง่คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในกลางปี 2561 รวมถงึเพื่อลงทุนขยายงานในโครงการอื่นๆ จงึต้องสาํรองเงนิไวส้าํหรบัก่อสรา้ง

โครงการดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2559 จาก

ผลกาํไรในปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 0.80 สตางคต่์อหุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิปนัผลทีต่อ้งจ่ายทัง้สิน้ 37,985,858.38 บาท 

หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 27.50 ของกาํไรสทุธริวม 

ทัง้น้ีหากทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ ไดก้าํหนดจ่ายเงนิปนั

ผลในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่28 มีนาคม 2560 (Record Date) และ

รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่29 มนีาคม 2560 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปนัผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 

2,646,766,260 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย และผูง้ดออกเสยีง 22,200 หุน้ 



วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

นายนิรธุ  อนิทรทา่ฉาง กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ กล่าววา่ในปีน้ีมกีรรมการทีจ่ะพน้

ตําแหน่ง 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. นายวทิวสั  พรกุล

2. นายชนะ  โตวนั

3. ดร.ธนยั  ชรนิทรส์าร

คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ไม่รวมผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาเหน็ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านทีต่้องพ้นวาระใน

ครัง้น้ีเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒ ิมคีวามรู้ความสามารถ เสยีสละทุ่มเทเวลาและกําลงัสติปญัญาช่วยเหลอืบรษิัทอย่างมาก และได้

ปฏบิตังิานในหน้าทีก่รรมการไดเ้ป็นอยา่งดตีลอดมา จงึมตเิหน็สมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเพื่อ

ทดแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระในปีน้ีทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง ประกอบดว้ย  

1. นายวทิวสั  พรกุล

2. นายชนะ  โตวนั

3. ดร.ธนยั  ชรนิทรส์าร

โดยรายละเอยีดประวตักิรรมการทัง้ 3 ทา่นอยูใ่นหนงัสอืเชญิประชมุเอกสารแนบหมายเลข 3 ทัง้น้ี บรษิทัฯ 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมตาม

หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อรบัการพจิารณาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัเป็น

การล่วงหน้า ก่อนที่จะมกีารจดัประชุมสามญั ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยกําหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตัง้แต่วนัที่ 8 

พฤศจกิายน 2559 จนถงึวนัที ่31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมใน

การดาํรงตําแหน่งกรรมการมายงับรษิทัฯ โดยขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดก้ําหนดการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ โดย

ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมาก และบรษิทัฯ จะใชว้ธิเีลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ประธานฯ เรยีนเชญิกรรมการที่พน้วาระทัง้ 3 ท่านออกนอกหอ้งประชุม เพื่อทําการเลอืกตัง้กรรมการได้

อย่างโปร่งใส 

มติ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกกรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีต่้องออกตามวาระกลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่อกีวาระหน่ึง 

โดยมคีะแนนเสยีงดงัน้ี  

1. นายวทิวสั  พรกุล กรรมการทีต่้องออกตามวาระ กลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง มผีู้

เหน็ดว้ย 2,642,551,650 หุน้ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100 ไม่มผีูไ้มเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 4,236,810 หุน้

2. นายชนะ  โตวนั  กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง มผีูเ้หน็

ดว้ย 2,642,551,650 หุน้ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100 ไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 4,236,810 หุน้



3. ดร.ธนยั  ชรนิทรส์าร กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง มผีู้

เหน็ดว้ย 2,642,551,650 หุน้ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100 ไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 4,236,810 หุน้

ประธานฯ กล่าวเชญิกรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัฯ อกีวาระหน่ึง 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรบังวดบญัชีประจาํปี 2560 

นายนิรุธ  อนิทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบรษิัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา

ความน่าเชื่อถือ การไม่มสีมัพนัธ์และส่วนได้เสยีกบับรษิัทฯ หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และความสามารถในการให้บรกิารของ

ผูส้อบบญัช ีเหน็ควรเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณานําเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาแต่งตัง้บรษิทัสอบบญัช ีดไีอเอ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั โดย 

1. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2982 หรอื 

2. นางสาวสมจนิตนา พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5599 หรอื

3.นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จติร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8125 

เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ ในปี 2560 โดยคดิค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ

การเงนิประจาํปี 2559 รวมเป็นเงนิ 1,510,000 บาท เทา่กบัปี 2559 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเหตุผลและคา่ตรวจสอบบญัช ีตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดนํ้าเสนอ 

เหน็ว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงนิ จํานวนเงนิ 1,510,000 บาทนัน้เป็นอตัราที่เหมาะสม จงึเหน็สมควรเสนอที่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิา่สอบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดนํ้าเสนอ 

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่ าผู้ตรวจสอบบัญชีทําหน้าที่ได ้             

อย่างดี จึงนําเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและอนุมตัิค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีสําหรบังวดบญัชี

ประจาํปี 2560 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืผูม้มีตใิหแ้ต่งตัง้บรษิทัสอบบญัช ีดไีอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั โดย 

1. นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 2982 หรอื 

2. นางสาวสมจนิตนา พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5599 หรอื

3.นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จติร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8125 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยคดิค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ

การเงนิประจาํปี 2560 รวมเป็นเงนิ 1,510,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 2,647,030,880 หุน้ คดิเป็น

รอ้ยละ 100.00 ไม่มผีูไ้มเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 22,200 หุน้  

หมายเหตุ:  มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิม่ 5 ราย คดิเป็นจาํนวน 264,620 หุน้ 



วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 และพิจารณาอนุมติัจ่าย 

               บาํเหน็จตอบแทนกรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2559 

นายนิรุธ  อนิทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบรษิัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการ

พจิารณาคา่ตอบแทนซึง่ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั  โดยเปรยีบเทยีบขอ้มลูอา้งองิต่างๆ 

แลว้ คณะกรรมการบรษิทัฯเหน็สมควรใหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุ้น  พจิารณาอนุมตัคิ่าบําเหน็จกรรมการและ

เบีย้ประชมุกรรมการสาํหรบัปี 2560 คงไวใ้นอตัราเดมิ เทา่กบัปี 2559 ดงัน้ี 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 15,000 บาทต่อครัง้ 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั

กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครัง้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  7,500 บาทต่อครัง้ 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ   5,000 บาทต่อคนต่อครัง้

พจิารณาจา่ยตามผลกาํไรสทุธริวม ดงัน้ี 

บาํเหน็จกรรมการ 

กาํไรสทุธ ิ บาํเหน็จกรรมการรวม

น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 100 ลา้นบาท    500,000 บาท 

 

101 ลา้นบาท ถงึ 200 ลา้นบาท  1,000,000 บาท 

201 ลา้นบาท ถงึ 300 ลา้นบาท  2,000,000 บาท 

301 ลา้นบาท ถงึ 400 ลา้นบาท  3,000,000 บาท 

ทัง้น้ี ใหจ้ดัสรรบาํเหน็จกรรมการกนัเองระหงา่งคณะกรรมการ ตามภาระการรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละ

ทา่น 

-ไมม่ ี- 

ผลประโยชน์อื่นๆ 

สาํหรบัปี 2559 ซึง่บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธริวม 138.10 ลา้นบาทนัน้ คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรนําเสนอใหท้ี่

ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาอนุมตัิจ่ายบําเหน็จกรรมการเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท โดยพจิารณาจดัสรรกนัเองระหว่าง

คณะกรรมการตามภาระความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดร้บัอนุมตัไิวใ้นการประชุมใหญ่สามญัผู้

ถอืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2559 



มติ  ทีป่ระชมุผูถ้อืผูม้มีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 และพจิารณาอนุมตัจิ่าย

บํ า เ ห น็ จต อบ แ ทนกร รม กา ร สํ า ห รับ ผลกา รดํ า เ นิน ง าน ปี  2559 เ ป็ น จํ าน ว น เ งิน 

1,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพจิารณาจดัสรรกนัเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความ

รบัผดิชอบของกรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 2,647,030,880 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ไม่มผีูไ้ม่

เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 22,200 หุน้  

วาระท่ี  9 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบรษิัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัลิดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ลงจาํนวน 3,560,365.10 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 

546,316,108 บาท เป็น 542,755,742.90 บาท โดยยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัมไิดจ้ําหน่ายและจดัสรรจํานวน 35,603,651 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เน่ืองจากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิDCON-W2 มาใชส้ทิธไิม่ครบตามจํานวนทีไ่ดจ้ดัสรรไปเป็น

จาํนวน 10,600,786 หุน้ และมกีารออกหุน้สามญัเพือ่รองรบัการใชส้ทิธ ิDCON-W2 ไวม้ากเกนิไปจาํนวน 25,002,865 หุน้ 

มติ  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 2,647,030,880 หุน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ไมม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 22,200 หุน้  

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯ 

นายนิรธุ  อนิทรทา่ฉาง กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ กล่าววา่ตามทีไ่ดม้มีตอินุมตใิหล้ดทนุจดทะเบยีน

ของบรษิทัฯ ลงจาํนวนเงนิ 3,560,365.10 บาท ในวาระที ่9 นัน้ จะตอ้งดาํเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์

สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธรุกจิ กระทรวงพาณิชย ์

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง

บรษิทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดงัน้ีคอื 

ทุนจดทะเบยีน          542,755,742.90 บาท 

แบง่ออกเป็น     5,427,557,429 หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ   0.10  บาท 



โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญัจาํนวน     5,427,557,429 หุน้ 

หุน้บุรมิสทิธ ิ            0 หุน้ 

มติ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีติอนุมตัิการแกไ้ข เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 2,647,030,880 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 ไม่มผีูไ้ม่เหน็

ดว้ย และงดออกเสยีง 22,200 หุน้  

วาระท่ี  11 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ประธานฯ กล่าวว่าสําหรบัวาระน้ีไม่ปรากฏว่ามผีู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิม่เติม จงึหมดวาระที่จะต้อง

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบและพจิารณาอนุมตั ิและไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามไดใ้นวาระน้ี 

นายสพุจน์  พงศก์ดิาการ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าทาํไมบรษิทัฯ จงึไม่ทาํเสาเขม็แบบเจาะดว้ย 

นายวทิวสั  พรกุล ประธานกรรมการบรหิารกล่าววา่ในอนาคตพืน้ทีใ่นกรุงเทพจะแคบลง ตอ้งเปลีย่นวธิกีาร

ตอกเสาเขม็เป็นวธิกีารกดหรอืเจาะเสาเขม็แทน ณ วนัน้ีมบีรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่ทําเสาเขม็แบบเจาะ โดยเขากจ็ะมี

ความชาํนาญพเิศษ และในช่วงน้ีปรมิาณการก่อสรา้งยงัไมส่งูมากเพราะฉะนัน้แลว้ราคาขายตอนน้ีกจ็ะยงัไม่ด ีโครงการตกึสงู

ของเรากใ็ช้เสาเขม็แบบเจาะในการก่อสร้าง หากเรามเีทคโนโลยกีพ็ร้อมที่จะทําเช่นกนั แต่เราอาจจะเริม่ช้าเกนิไป อกีทัง้

จะตอ้งสัง่เครือ่งจกัรหนกัเขา้มา  

นายสพุจน์  พงศก์ดิาการ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่บรษิทัฯ ไดพ้ยายามรบังานหมอนรถไฟและเสาเขม็รถไฟราง

คู่บา้งหรอืไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล ประธานกรรมการบรหิาร กล่าวว่าจะมงีานบางช่วงเท่านัน้ทีใ่ชเ้สาเขม็เหลีย่มขนาด 26 

สว่นพืน้ทีท่ีเ่หลอืมลีกัษณะดนิทีแ่ขง็จงึไม่ตอ้งใชเ้สาเขม็ โดยพืน้ทีท่ีจ่ะใชเ้สาเขม็อยู่บรเิวณโรงงานของเราถอืว่าเราไดเ้ปรยีบ 

ตอนน้ีม ี2 บรษิทัทีป่ระมลูงานก่อสรา้งไดจ้ากภาครฐั บรษิทัฯ ไดต้ดิตามเขา้ไปเสนอราคา แต่ไดท้ราบราคาทีบ่รษิทัฯ อื่นเสนอ

แลว้เกอืบไมม่กีาํไร หากตอกเสาเขม็ผดิพลาดอาจทาํใหข้าดทนุได ้ 

นายสุพจน์  พงศก์ดิาการ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าเหตุใดบรษิทัฯ จงึถอืหุน้บรษิทั DCON Panel เพยีง 40% 

ทาํไมไมถ่อืหุน้ 50% 

นายวทิวสั  พรกุล ประธานกรรมการบรหิาร กล่าวว่าบรษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็นคนรเิริม่เป็นคนแรก โดยมผีูม้เีคย

ทํางานในบรษิทัใหญ่แห่งหน่ึงมาชวนร่วมลงทุน และต่อมาทางบรษิทัฯ ไดช้วนอกี 1 บรษิทัเขา้มาร่วมหุน้ จงึแบ่งการถอืหุน้

เป็น 20% 35% และบรษิทัถอืหุน้ 40% ตามลําดบั แต่ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ กเ็ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่สุด และหากในอนาคตบรษิทัฯ จะ



ทํา Precast บรษิทัฯ อาจจะถือหุน้ 60% และใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งรายใหญ่ทีม่โีอกาสจะใชส้นิคา้ถอืหุน้ 10% และเจา้ของ

โครงการบา้นจดัสรรถอืหุน้ 30% เป็นตน้ โดยแผนงานปีน่าจะเกดิขึน้ไดใ้นชว่งปี 2562 ถงึปี 2563 ซึง่เป็นช่วงเศรษฐกจิขาขึน้ 

นายสุทนิ  ไหลอุดมสนิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าในอนาคต ทางบรษิทัฯ จะใชจุ้ดแขง็ในเรื่องแผ่นพืน้สาํเรจ็รูป

หรอื Precast ใหเ้ป็นประโยชน์กบัโครงการอสงัหารมิทรพัยไ์ดอ้ยา่งไรบา้ง 

นายวทิวสั  พรกุล ประธานกรรมการบรหิาร กล่าวว่าทางดา้นอสงัหารมิทรพัย ์บรษิทัฯ มองตวัเองเหมอืน

คณะครุศาสตรห์รอืคณะศกึษาศาสตรใ์นมหาวทิยาลยั คอืเรามโีรงงานผลติแลว้กค็วรมโีครงการสาธติ อย่างทุกวนัน้ีทีโ่ครงการ

คอนโดมเินียมดคีอนไพรม์-ไทรมา้ บรษิทัฯ ไดเ้รยีนเชญิผูอ้อกแบบ ผูร้บัเหมา ดูวธิกีารก่อฉาบอย่างไรไม่ใหผ้นังรา้ว เพื่อให้

เกดิความมัน่ใจในการใช้สนิคา้ เป็นโครงการสาธติสนิคา้ แต่หากเราทําโครงการจดัสรรใหญ่มากลูกคา้จะมองภาพว่าเราเป็น

คูแ่ขง่ได ้ 

นายสุทนิ  ไหลอุดมสนิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในอนาคตทางภาครฐัจะวางแนวรถไฟทัว่ประเทศอกี 10 ปี 

บรษิทัฯ จะใชป้ระโยชน์ใดกบัโครงการน้ีไดบ้า้ง 

นายวทิวสั  พรกุล ประธานกรรมการบรหิาร กล่าววา่หากมโีอกาสเรากพ็รอ้มทีจ่ะลงทนุทกุอยา่งทีท่าํแลว้ทาํ

ให้มกีําไร แต่ควรระวงัไม่ให้ขาดทุน ตอนน้ีทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มี

คณะกรรมการพจิารณาความเสีย่งในเรื่องของการทุจรติ หรอืการไปลงทุน ทําใหม้คีวามรอบคอบในการตดัสนิใจมากขึน้ ซึง่

ทางบรษิทัฯ จะเริม่จดัตัง้คณะกรรมการพจิารณาความเสีย่งภายในปีน้ีเพือ่ดแูลผลประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

นายโชตมินัต์  วงศพ์ชัรชยั ผู้ถอืหุน้ สอบถามว่าบรษิทัฯ มนีโยบายเชงิรุกอย่างไร เน่ืองจากตอนน้ีมยีอด

จองคอนโดมเินียมดคีอนไพรม์-ไทรมา้ เพยีง 10% จะมกีารสรา้ง Branding อย่างไร 

นายวทิวสั  พรกุล ประธานกรรมการบรหิาร กล่าวว่าการสร้างตกึสูงจะใชร้ะยะเวลาสร้าง 2.5 ปี การการ

ออกแบบ และขอยื่น EIA จะใชเ้วลา 10 ถงึ 12 เดอืน รวมเป็น 3.5 ปี ไม่รวมการสรรหาทีด่นิ โดยทาง บรษิทัฯ จะใชเ้วลาใน

การเลือกซื้อที่ดินที่เหมาะสมที่สุด และในขณะน้ีเราจะยงัไม่บุกตลาด เพราะตัง้แต่ปี 2558 มีอุปทานมาก การก่อสร้าง

คอนโดมเินียมมมีาก บรษิทัส่วนใหญ่จะมงีบค่าโฆษณา 3% แต่ทางบรษิทัฯ จะเริม่โฆษณาตอนทีต่ึกสร้างเสรจ็ หรอืตอนที่

เศรษฐกจิเริ่มฟ้ืนตวัแลว้ คนกจ็ะมกีาํลงัซือ้ จงึควรรอโฆษณาในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม  

ปิดประชุม เวลา 15.15 น. 

    ผูบ้นัทกึการประชมุ

 (นางสาวรฐัฐา    เกดิศริ)ิ 
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